



ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Agricultural Land Reform Office

พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. มอบหมายให้ นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และแผนงานเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์บริการประชาชนของ ส.ป.ก.จังหวัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมไชยรงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก โดยมีผู้แทนจากสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน สำนักบริหารกองทุน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้แทนจาก ส.ป.ก. จังหวัด 9 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สระแก้ว กำแพงเพชร เชียงราย บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำข้อมูลสนับสนุนเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนฯ ดำเนินการ ปี 2562 และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ปี 2563

โดยที่ประชุมมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการศูนย์บริการประชาชนของ ส.ป.ก.จังหวัด เสนอขอใช้เงินกองทุนฯดำเนินการ ปี 2562 มีความพร้อมสนับสนุนข้อมูลต่อสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินประกอบการจัดทำโครงการฯเสนอขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดหาครุภัณฑ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ส่วนการขอรับจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ที่ประชุมขอให้สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินซึ่งรับผิดชอบออกแบบศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก. จังหวัดในรูปแบบเดียวกันในขนาดตามความเหมาะสมแล้วนั้นพร้อมส่งรายละเอียดงบประมาณ ราคามาตรฐาน แบบก่อสร้างครบถ้วนชัดเจนให้สำนักวิชาการและแผนงาน ขอรับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินทันกำหนด ไม่เกิน 10 พฤศจิกายน 2561 โดยสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินเป็นผู้ขับเคลื่อนงานให้สัมฤทธิ์ผลในการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบ่งชี้ศูนย์บริการประชาชน 5S คือ Smart Place, Smart Data, Smart Officer, Smart Quality, Smart Service ตัวชี้วัดเบื้องต้น เชิงปริมาณ กำหนดเป็นจำนวนเกษตรกรที่มาขอรับบริการ เชิงคุณภาพ กำหนดเป็นระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการและระดับความสำเร็จของผู้มารับบริการเรื่องงานโอนสิทธิ มรดกสิทธิ ที่เป็นอำนาจของปฏิรูปที่ดินจังหวัด



สำนักวิชาการและแผนงาน

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ : 02-2821549
เว็บไซต์ https://www.alro.go.th/research_plan